



**NEW ZEALAND  
IMMIGRATION**

# นักเรียนนักศึกษา นานาชาติ

## มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวีซ่าทำงานหลังจบ การศึกษา (Post-study work visa)

รัฐบาลนิวซีแลนด์กำลังทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิการทำงานหลังจบการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ได้ในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ให้ความมั่นใจว่าเส้นทางหลังจากที่จบการศึกษาจะให้ประโยชน์แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษานานาชาติและนายจ้างงานโดยการสนับสนุนด้านทักษะและคุณวุฒิที่นิวซีแลนด์ต้องการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่ท่านอาจจะได้รับ

### ผู้ยื่นขอวีซ่าใหม่

ตารางต่อไปนี้จะใช้ได้ในการยื่นที่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่านไม่ถือวีซ่านักเรียน และการยื่นขอวีซ่าของท่านยังไม่ได้รับการตอบรับเพื่อดำเนินการพิจารณาโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์ (Immigration New Zealand)

หากท่านกำลังวางแผนไปศึกษาเพื่อรับวุฒิต่อไปนี้	และ	หลังจากที่ท่านจบการศึกษาตามคุณวุฒิของท่าน ท่านอาจมีสิทธิดังนี้
ระดับ 7 คุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา (open post-study work visa) นาน 3 ปี
ระดับ 7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา นาน 1 ปี ในกรณีที่ท่านทำการศึกษาอยู่ในนครโอ๊คแลนด์ และได้เพิ่มอีก 1 ปีหากท่านทำงานเพื่อการใช้ไปประกอบการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานวิชาชีพหรือทางการค้า
คุณวุฒิระดับ 7 แบบไม่ใช่เพื่อปริญญาอื่นๆ	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์	หรือวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 2 ปี ในกรณีที่ท่านทำการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในนครโอ๊คแลนด์ (ไม่รวมถึงการเรียนแบบทางไกล)*
คุณวุฒิระดับ 7 แบบไม่ใช่เพื่อปริญญาอื่นๆ	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 1 ปี ในกรณีที่ท่านทำการศึกษาอยู่ในนครโอ๊คแลนด์
คุณวุฒิระดับ 7 แบบไม่ใช่เพื่อปริญญาอื่นๆ	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์	หรือวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 2 ปี ในกรณีที่ท่านทำการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในนครโอ๊คแลนด์ (ไม่รวมถึงการเรียนแบบทางไกล)*
วุฒิมหาวิทยาลัยในระดับ 4 - 6 จำนวน 1 วุฒิมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 2 ปี	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 60 สัปดาห์	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 1 ปี ในกรณีที่ท่านทำการศึกษาอยู่ในนครโอ๊คแลนด์
วุฒิมหาวิทยาลัยในระดับ 4 - 6 จำนวน 2 วุฒิมหาวิทยาลัย	ท่านทำการศึกษาในแต่ละคุณวุฒิในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์ (รวม 60 สัปดาห์) และคุณวุฒิทั้งสองมีระดับสูงกว่าคุณวุฒิแรก	หรือวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 2 ปี ในกรณีที่ท่านทำการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในนครโอ๊คแลนด์ (ไม่รวมถึงการเรียนแบบทางไกล)*

\* เพื่อให้ได้คุณสมบัติดังกล่าวนี้ ท่านต้องจบการศึกษาในคุณวุฒิของท่านภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หากท่านจบการศึกษาในคุณวุฒิของท่านหลังจากวันดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา นาน 1 ปี และเพิ่มอีก 1 ปีหากท่านจบการศึกษาในคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) และเป็นการทำงานเพื่อการใช้ไปประกอบการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานวิชาชีพหรือทางการค้า

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2565 นักเรียนนักศึกษานานาชาติที่จบการศึกษาในระดับ 4 - 6 หรือหลังจากที่ได้ศึกษามานาน 2 ปี หรือคุณวุฒิระดับ 7 แบบไม่ใช่เพื่อปริญญา ท่านอาจจะมีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษานาน 1 ปี และหากท่านจบการศึกษาในคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต และท่านอาจจะมีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เพิ่มอีก 1 ปี หากใช้ไปประกอบการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานวิชาชีพหรือทางการค้า

นักเรียนนักศึกษาที่จบในคุณวุฒิแบบปริญญา ระดับ 7 หรือสูงกว่า จะยังคงมีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา นาน 3 ปี

### ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ตารางต่อไปนี้จะใช้ได้ในการยื่นที่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่านถือวีซ่านักเรียน และการยื่นขอวีซ่าของท่านได้รับการตอบรับเพื่อดำเนินการพิจารณาโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration New Zealand)

หากท่านกำลังศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์เพื่อคุณวุฒิต่อไปนี้	และ	หลังจากที่ท่านจบการศึกษาตามคุณวุฒิของท่าน นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่านอาจมีสิทธิดังนี้
ระดับ 7 คุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 3 ปี
คุณวุฒิระดับ 7 แบบไม่ใช่เพื่อปริญญา	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 3 ปี
คุณวุฒิ 1 คุณวุฒิในระดับ 4-6	ท่านทำการศึกษาในคุณวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 60 สัปดาห์	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 3 ปี
วุฒิมหาวิทยาลัยในระดับ 4 - 6 จำนวน 2 วุฒิมหาวิทยาลัย	ท่านทำการศึกษาในแต่ละคุณวุฒิในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์ (รวม 60 สัปดาห์) และคุณวุฒิทั้งสองมีระดับสูงกว่าคุณวุฒิแรก	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 3 ปี

ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงานได้ทั่วไปนาน 1 ปี หรือวีซ่าการทำงานที่ตรงกับแขนงวิชาที่ศึกษาและมีการจ้างรับรอง (employer-assisted work visa) หลังจากวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่านอาจมีสิทธิถูกถอดถอนงานที่ทำและนายจ้างที่ระบุไว้ในวีซ่าทำงานของท่าน และท่านจึงไม่จำเป็นต้องติดต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ในกรณีที่ท่านจะเปลี่ยนงานและเปลี่ยนนายจ้างในอนาคต

### ผู้ที่ถือวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ตารางต่อไปนี้จะใช้ได้ในการยื่นที่ท่านถือวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หรือท่านได้รับวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาเมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลใช้ได้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ในกรณีที่ท่านถือวีซ่าต่อไปนี้	หลังจากวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่านอาจมีสิทธิต่อไปนี้
วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา นาน 1 ปี	วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา เพิ่มอีก 2 ปี
วีซ่าทำงานที่ตรงกับแขนงวิชาที่ศึกษาและมีการจ้างรับรอง นาน 2 ปี	งานและนายจ้างที่ได้รับระบุไว้ในวีซ่าทำงานของท่านจะถูกถอดถอน และท่านจึงไม่จำเป็นต้องติดต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ในกรณีที่ท่านจะเปลี่ยนงานและเปลี่ยนนายจ้างในอนาคต ท่านสามารถเลือกใช้วีซ่าเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้ หากท่านต้องการ

### ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ [www.immigration.govt.nz](http://www.immigration.govt.nz) หรือโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข 0508 558 855



**MINISTRY OF BUSINESS,  
INNOVATION & EMPLOYMENT**  
HĪKINA WHAKATUTUKI

New Zealand Government